

รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมความรู้ในสายงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การศึกษา	หมายเหตุ
๑	ส.ต.อ.ยีนยง รัมย์สบาย	ปลัด อบต	ปริญญาโท	- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยศึกษาดูงานในพื้นที่พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒	นายอรณพ จันทร์เขียว	รองปลัด	ปริญญาโท	- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิธีปฏิบัติของ อปท.เกี่ยวกับการปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕ การแก้ไขอัยคำตามเทศบัญญัติและข้อบัญญัติภายใต้หน้าที่และอำนาจในการจัดทำบริการสาธารณะของ อปท.เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย” ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงแรมอัลวาเลส อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
๓	นางสาวกฤศลาณีย์ ศิริยันต์	หัวหน้าสำนักปลัด	ปริญญาโท	- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิธีปฏิบัติของ อปท.เกี่ยวกับการปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕ การแก้ไขอัยคำตามเทศบัญญัติและข้อบัญญัติภายใต้หน้าที่และอำนาจในการจัดทำบริการสาธารณะของ อปท.เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย” ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงแรมอัลวาเลส อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ -โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยศึกษาดูงานในพื้นที่พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔	นางจิระวรรณ สะเทิงรัมย์	นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ	ปริญญาตรี	<p>- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร” ด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะมีผู้เกษียณอายุหรือยังไม่เคยมีผู้รับบำเหน็จบำนาญให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญ การคำนวณบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด การนับเวลาราชการการคำนวณเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)การตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น การเบิกจ่ายเงิน บำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตำแหน่งอื่น ตำแหน่งครูครุถ่ายโอน ครูผู้ดูแลเด็ก และข้าราชการถ่ายโอน และการขออนุมัติเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ บำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>-โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยศึกษาดูงานในพื้นที่พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p>
๕	นางสาวภัทรภร ทองเหลา	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ	ปริญญาตรี	<p>- ฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย กระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการ ส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๓ (ตาม ว ๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) หลักเกณฑ์และการคำนวณราคากลาง การบริหารสัญญา แนวทางการตรวจรับพัสดุ และเทคนิคการบริหารพัสดุท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ โรงแรมอัลวาเรส อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยศึกษาดูงานในพื้นที่พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p>

๕	นางสาวอภิษฎาภรณ์ ช่อนกลิ่น	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ	ปริญญาตรี	<p>- ฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๓ (ตาม ว ๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) หลักเกณฑ์และการคำนวณราคากลาง การบริหารสัญญา แนวทางการตรวจรับพัสดุ และเทคนิคการบริหารพัสดุท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ โรงแรมอัลวาเรส อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยศึกษาดูงานในพื้นที่พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p>
๖	นางสาวอุมาตรี ชัยรัมย์	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปริญญาตรี	<p>-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการปรับปรุงบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคาสะสม และการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินรวมการทำรายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ e-LAAS ประจำปี ๒๕๖๖” ในวันที่ ๖-๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท (เซียร์รังสิต) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี</p> <p>- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยศึกษาดูงานในพื้นที่พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p>
๗	นางสาวพรพรรณ แก้วกล้า	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ปริญญาโท	<p>- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยศึกษาดูงานในพื้นที่พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p>

๘	นายอดิเรก ถนนอมสิน	นักจัดการงานทั่วไป	ปริญญาโท	- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยศึกษาดูงานในพื้นที่พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๙	นายธนกร ถนนอมศิลป์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ปริญญาตรี	- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยศึกษาดูงานในพื้นที่พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๐	นายวิวัฒน์ ชุมรัมย์	นายช่างโยธา	ปริญญาตรี	- โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ฝึกปฏิบัติการบันทึกค่าของงบประมาณเงินอุดหนุน ประจำปี ๒๕๖๘ ในระบบ SOLA (อบต.) และระบบ BBL (เทศบาล,อบจ.) ประเด็นการบันทึกค่าของบที่มักผิดพลาด/แนวทางป้องกันแก้ไข การโอน/การเปลี่ยนแปลง/แก้ไขรายละเอียดใบจัดสรร การเตรียมความพร้อมและวิธีปฏิบัติของ อปท./สำนัก/กอง ในการเปลี่ยนเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงกับทางสำนักงบประมาณระหว่างวันที่ ๓-๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมอัลวาเรซ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ - โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยศึกษาดูงานในพื้นที่พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การศึกษา	หมายเหตุ
๑๑	นายณธพงศ์ हालाกรณ	นายช่างโยธา	ปริญญาตรี	- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยศึกษาดูงานในพื้นที่พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑๒	นางนภัทร บริสุทธิ์	ครู	ปริญญาโท	<p>- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยศึกษาดูงานในพื้นที่พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p>
๑๓	นายสันติ คงปัญญา	นักวิเคราะห์	ปริญญาตรี	<p>- โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ฝึกปฏิบัติการบันทึกคำขอ งบประมาณเงินอุดหนุน ประจำปี ๒๕๖๘ ในระบบ SOLA (อบต.) และระบบ BBL (เทศบาล,อบจ.) ประเด็นการบันทึกคำขอของที่มีัก ผิดพลาด/แนวทางป้องกันแก้ไข การโอน/การเปลี่ยนแปลง/แก้ไข รายละเอียดใบจัดสรร การเตรียมความพร้อมและวิธีปฏิบัติของ อปท./สำนัก/กอง ในการเปลี่ยนเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงกับ ทางสำนักงบประมาณระหว่างวันที่ ๓-๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมอัลวาเรซ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยศึกษาดูงานในพื้นที่พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p>
๑๔	นางสาวนุชติยา पुलันรัมย์	นักวิชาการศึกษา	ปริญญาตรี	<p>- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยศึกษาดูงานในพื้นที่พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p>

๑๕	นางสาววนิดา โอทาร์มย์	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	ปริญญาโท	<p>- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ และการเตรียมความพร้อมเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงจากสำนักงานงบประมาณ” และหนังสือมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ อว ๘๑๒๘/ว๒๖๐๘ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงโรงแรมที่ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ และการเตรียมความพร้อมเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงจากสำนักงานงบประมาณ” รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมวีวิช อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น</p>
๑๖	นางสาวปัทมาวรรณ จวงไธสง	นักพัฒนาชุมชน	ปริญญาตรี	<p>- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ และการเตรียมความพร้อมเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงจากสำนักงานงบประมาณ” และหนังสือมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ อว ๘๑๒๘/ว๒๖๐๘ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงโรงแรมที่ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ และการเตรียมความพร้อมเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงจากสำนักงานงบประมาณ” รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมวีวิช อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น</p> <p>- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยศึกษาดูงานในพื้นที่พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p>

๑๗	ลูกจ้างประจำ นางบุญปลูก พิศโชคชัย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปริญญาตรี	- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยศึกษาดูงานในพื้นที่พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๘	น.ส.เมวดี นิงวงษา	ผ.ช.นักทรัพยากรบุคคล	ปริญญาตรี	- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยศึกษาดูงานในพื้นที่พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปัญหาและอุปสรรค :ไม่มี.....

.....

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

พนักงานส่วนตำบลควรพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

.....